



มาร์ตินรู้ว่าเขาไม่ควรตีหมา เขาควรทำอย่างไร

การเลือกของมาร์ติน

โดย ลินด์เซย์ แทนเนอร์ และเบธานี บาร์โธโลมิว
เรียบเรียงตามเรื่องจริง

“เอาจริง เอาจริง ยืนหยัดความถูกต้อง”
(หนังสือเพลงสำหรับเด็ก, 81)

มาร์ตินค่อยๆ ตื่น คุณแม่เขย่าบ่าของเขา “มาร์ติน” เธอปลุก “ตื่นได้แล้วลูก” มาร์ตินขยี้ตาให้หายง่วง ฟ้ายังมืด แต่เขารู้ว่านั่นก็โหมงแล้ว ครอบครัวเขาตื่นตีห้าครึ่งทุกเช้าเพื่ออ่านพระคัมภีร์มอรมอนด้วยกัน การตื่นแต่เช้าตรู่นี้ไม่่ง่ายเสมอไป มาร์ตินกลิ้งลงจากเตียงและค่อยๆ เดินไปที่ห้องด้านหน้า เขาบิดขี้เกียจและหาวกว้างมาก พี่ๆ น้องๆ ของเขายังงัวเงีย แต่ทุกคนอยู่ที่นั่นแล้ว

แต่ทุกคนอ่านหน้าหน้าที่ ตอนแรกมาร์ตินอยากกลับไปนอน แต่เขาก็ฟังต่อ แต่ละข้อดูเหมือนจะทำให้มาร์ตินรู้สึกดีขึ้นเรื่อยๆ เมื่อทุกคนอ่านจบแล้ว มาร์ตินรู้สึกเข้มแข็งทางวิญญาณ

และความเข้มแข็งทางวิญญาณเป็นสิ่งที่มาร์ตินต้องการทุกวัน ในเคนยามีสมาชิกอายุเท่ามาร์ตินเพียงไม่กี่คน และพวกเขาอยู่ไกลมาก หลังเลิกเรียนมาร์ตินไปสโมสรเด็กชายที่ดำเนินงานโดยนิกายคาทอลิก สโมสรไปเข้าค่ายด้วยกันหนึ่งสัปดาห์

มาร์ตินสนุกมาก เขาร้องเพลงประจำค่าย เขาตัดไม้เป็นท่อนๆ เขาช่วยก่อกองไฟที่ค่าย

แต่ในวันที่สอง ผู้นำคนหนึ่งนำหม้อต้มชาออกมา “ตอนนี้เราจะดื่มชา” เขายก

เด็กคนอื่นๆ ตื่นเต้น พวกเขาต้มชาที่บ้านเนื่องจากในโอกาสพิเศษ ทุกคนหยิบถ้วยชาของตนเองและรอผู้นำคนนั้นรินให้

มาร์ตินรู้สึกกังวลเล็กน้อย เขารู้ว่าเขาไม่ควรดื่มชา แต่เขาไม่อยากทำให้เพื่อนไม่พอใจ

เขาจำได้ว่าเขารู้สึกอย่างไรเมื่อเขารักษาพระบัญญัติ เมื่อครอบครัวเขาทำตามศาสนาดุอาการณ์และอ่านพระคัมภีร์มอรมอนด้วยกัน เขารู้สึกมีความสุข เมื่อพวกเขาไม่ทำเช่นนั้น พวกเขา รู้สึกไม่มีความสุข

มาร์ตินรู้ว่าเขาต้องทำอะไร “ไม่ครับ ขอขอบคุณ” เขายกเมื่อผู้นำจะรินชาใส่ถ้วยของมาร์ติน “ผมไม่ต้องการดื่มชา”

ผู้นำมองด้วยความประหลาดใจ แต่เขาให้มาร์ตินดื่มน้ำ ส่วนเด็กคนอื่นๆ ตีหมา เด็กบางคนอยากรู้ว่าทำไมมาร์ตินไม่ตีหมา แต่ไม่มีใครล้อเขา มาร์ตินรู้สึกมีความสุข เขารู้ว่าพระคำแห่งปัญญาจะทำให้ร่างกายของเขาแข็งแรง เขาดีใจที่เขาเข้มแข็งพอจะทำการถูกต้อง ■

ผู้เขียนอาศัยอยู่ในรัฐยูทาห์ สหรัฐอเมริกา

ความท้าทาย

“ฉันจะรักษาความคิดและร่างกายให้ศักดิ์สิทธิ์และบริสุทธิ์ ฉันจะไม่นำสิ่งที่เป็นอันตรายเข้าสู่ร่างกาย”
(มาตรฐานพระกิตติคุณของฉันทัน)

อ่านพระคำแห่งปัญญาใน หลักคำสอนและพันธสัญญา 89 และหาว่าอะไรดีสำหรับท่าน

เขียนสิ่งอันตรายที่ท่านจะไม่กินหรือดื่ม

ถามพ่อแม่หรือผู้นำว่าพวกเขารักษาความนึกคิดให้ศักดิ์สิทธิ์และบริสุทธิ์ได้อย่างไร

ฉันท้าทายตนเองให้...

